



Chapter XI

What will be in 2010?

พ.ศ. 2553 พลังธาตุทองปะทะธาตุไม้

คิดว่าหลายคนเคยได้ยินคำว่าปีมังกรทอง หนูทอง เสือทอง ไก่ทอง ฯลฯ ซึ่งเป็นนักษัตรทั้ง 12 แล้วมีคำว่า “ทอง” แนบท้ายมาด้วย โดยคำว่า “ทอง” นั้น คือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจว่าความเป็นจริงแล้วคำว่า “ทอง” นั้นหมายถึงพลังธาตุของปีที่มีพลังธาตุทองมาด้วยนั่นเอง โดยคำว่าธาตุทองแท้จริงแล้วก็หมายถึงธาตุโลหะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ ไม่ใช่ต้องเป็นวัตถุที่เป็นทองอย่างเดียว นอกจากนี้ธาตุทองยังหมายถึงความร่ำรวย แฉฉาว รวดเร็ว ทรงพลัง ชัดเจน แข็งแรง ฯลฯ จากที่กล่าวมานั้นไม่ว่าจะเป็นปีนักษัตรใดที่มีพลังธาตุทองเข้ามาไปตีความถึงว่าจะมีความร่ำรวยเหมือนไม้ทองจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกัน โดยจริงแล้วธาตุของระบบภูมิปัญญาจีนนั้นแบ่งเป็น 5 ธาตุได้แก่ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ดังนั้นเมื่อหากมีปีมังกรทอง ก็ต้องมีปีมังกรน้ำ มังกรไม้ มังกรไฟ มังกรดินด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการจับคู่ 12 นักษัตรกับ 5 ธาตุนั่นเอง ซึ่งหากรวมการจับคู่ทั้งหมดก็เท่ากับ $12 \times 5 = 60$ คู่นั่นเอง หรือที่ทางจีนเรียกว่า 60 กระจ้อ

สำหรับปี พ.ศ. 2553 เป็นปีขาลมาพร้อมพลังฟ้าธาตุทอง ซึ่งนักษัตรขาลเป็นปีเสือ แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเสือ แต่นักษัตรขาลแท้จริงแล้วเป็นพลังของธาตุไม้ที่เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ เพียงแต่ใช้เสือซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยในป่าใหญ่เปรียบเทียบกับพลังธาตุไม้เท่านั้น โดยหากพิจารณาปีเสือทองนี้แล้วนักษัตรขาลเป็นธาตุไม้ ส่วนพลังฟ้าเป็นธาตุทอง ซึ่งความจริงแล้วตามหลักปฏิกิริยาธาตุนั้นธาตุทองเป็นธาตุที่ทำลาย พิฆาต หรือควบคุมธาตุไม้ รูปแบบพลังงานนี้เปรียบเสมือนขวานที่ลับไม้เป็นท่อน ๆ

ดังนั้นปี 2553 เป็นการปะทะระหว่างพลังธาตุทองกับไม้จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งไปทั่วโลก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เกือบทุกเดือนของปีและอาจเกิดการประท้วงในหลายเรื่อง ๆ โดยเฉพาะทางการเมืองในหลายประเทศและผู้นำก็อาจโดนยึดอำนาจ เนื่องจากธาตุทองที่ต้องไปปะทะนั้นมองเป็นธาตุเกี่ยวกับอำนาจ การควบคุม การเมือง การปกครอง นอกจากนี้ยังเกิดภัยต่าง ๆ จากฝีมือคนและธรรมชาติที่รุนแรงในโลกอีกด้วยโดยเฉพาะในเอเชีย เนื่องจากธาตุไม้ที่ถูกทองปะทะยังมองเป็นธาตุที่เกี่ยวกับธรรมชาติ หากลองย้อนมองเมื่อ 60 ปีก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2493 เป็นปีขาลทองหรือธาตุไม้ปะทะธาตุทองเหมือนกันก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ของโลกคงเป็นสงครามเกาหลีระหว่างสหประชาชาติกับเกาหลีเหนือ ส่วนความขัดแย้งในประเทศไทยนั้นผู้นำทางไกลจะมีกำลังติดเครื่องบินขึ้นกว่าปี 2552 แต่คงยังไม่ตีเทียบเท่าช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่เคยผ่านมา ส่วนคนรูปหล่อแล้วจะลำบากหนักมากในปี 2553 หากดูจากพลังของธาตุทองปะทะธาตุไม้

สำหรับธาตุไม้ก็ยังจำแนกเป็นอวัยวะในร่างกายคนได้อีกซึ่งได้แก่ ขน ผม ลำคอ แขน เส้นเอ็น เส้นประสาท หลอดลม ตับ ถุงน้ำดี ระบบชีพจร ระบบประสาท ซึ่งผู้คนอาจมีปัญหหรือเจ็บป่วยจากอวัยวะพวกนี้ในปีเสือปีนี้ได้ เนื่องจากพลังธาตุทองที่พิฆาตธาตุไม้ตัวเอง นอกจากนี้ปีขาลยังจัดว่าเป็นหนึ่งของนักษัตรที่เป็นดาวม้าหรือที่เรียกว่า เอี้ยะเบ้ สำหรับวิชาดวงเงินหมายถึงการเดินทางเคลื่อนที่และการที่พลังขาลธาตุไม้โดนธาตุทองปะทะ หมายถึงการเดินทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือรุนแรงโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากธาตุทองหรือโลหะต่าง ๆ นั่นก็คือ รถยนต์ เครื่องบิน ปี2553 จึงจะมีอุบัติเหตุสูงกว่าปกติโดยเฉพาะผู้ใดที่เกิดปีวอกซึ่งเป็นปีขงกับปีขาลไม่ควรเดินทางไกลเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับคนในดวงเกิดมีนักษัตรวอกที่ปะทะหรือขงกับนักษัตรขาลในปี 2553 ปีเกิดเป็นนักษัตรวอกควรระวังเรื่องการเดินทาง ลงทุนทางไกล บ้านเกิด มรดก หรือเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ ส่วนคนเกิดเดือนวอกหรือเกิดช่วง 7 สิงหาคม-7 กันยายน ถูกนักษัตรขาลของปี 2553 ขงเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการทำงาน ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง เจ้านายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่อง ส่วนคนที่เกิดเวลาวอกหรือช่วงเวลาเกิดประมาณ 15.00-17.00 นาฬิกา นั้น ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องบุตร หลาน บริวารลูกน้อง สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ การเดินทางระยะสั้น เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน นักษัตรขาลเป็นธาตุไม้ถ้าดวงไม่ชอบธาตุไม้ที่เข้ามาขงก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เสียหายได้ แต่ถ้าดวงชอบธาตุไม้ที่เข้ามาขงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้



บริการให้คำปรึกษาด้านการปรับแต่งอาคาร เลือกทำเล
ออกแบบที่อยู่อาศัย และกิจการต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ย
โดย อาจารย์ เกริกวิชญ์ กฤษณาพงษ์ โทร. **08-4141-4466,**
082-446-8884, 0-2329-1336-9, 0-2726-4257-8
email: krerkwich@baannatura.com www.baannatura.com

สำหรับธาตุที่สำคัญในปี 2553 คือธาตุน้ำ เนื่องจากธาตุน้ำเป็นธาตุเชื่อมระหว่างการปะทะของธาตุทองและธาตุไม้ เพราะ
แทนที่ธาตุทองจะฆาตธาตุน้ำจะกลายเป็นธาตุทองจะก่อเกิดธาตุน้ำ และธาตุน้ำจะก่อเกิดธาตุน้ำอีกที พลังงานธาตุเชื่อม
ส่งเสริมกันหมด ซึ่งหากพิจารณาธาตุน้ำเป็นสีแล้วก็คือ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ ซึ่งเป็นสีที่ช่วยบั่นทอนพลังความขัดแย้ง
และปะทะกัน การใช้สีฟ้าโทนนี้ก็จะดีเป็นพิเศษในปี 2553 นี้

หากพิจารณาจากทฤษฎีทางฮวงจุ้ยประจำปี 2553 ดาวป่วยประจำปีจะอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปีนี้
จะเจอพลังให้ร้ายซึ่งเป็นพลังแห่งปีและยังเจอทิศสุรอีกด้วย ดังนั้นก็จะทำให้ดาวป่วยมีกำลังรุนแรงเป็นพิเศษ
โดยปี 2553 โรคภัยต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อโลกกับระดับประเทศได้ รวมถึงใช้หัวขอยอดฮิตจะรุนแรงกว่าเดิมเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ดังนั้นต้องระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดทั้งปี โดยบ้านหรืออาคารที่หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือบ้านอาคารที่หันหน้าทิศอื่นแต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็มีโอกาสได้รับพลังดาวป่วยนี้เป็นพิเศษ ส่งผลทำให้เจ็บป่วย หรือเสียเงินทองเพราะความเจ็บป่วยผู้อื่น รู้สึกโดดเดี่ยว
หม้าย ไม่แต่งงาน

ส่วนทิศสุรประจำปีอยู่ที่ทิศเหนือดังนั้นจึงต้องระวังเป็นพิเศษหากจะเดินทางไปทางเหนือพบเรื่องวุ่นวายหรือไม่ว่า
จะนำเข้าสินค้าจากทางเหนือ เช่น จีน ก็มีโอกาสเจอสินค้าที่เสียหายได้ง่าย ทิศสุรปีนี้จะทับพลังดาวการศึกษา
ความสัมพันธ์ เสน่ห์ ความรัก ดังนั้นปี 2553 การศึกษาอาจติดขัด และความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์และความรัก
ต้องระวัง ผู้ใดมีก็มีเล็กลีน้อยมีโอกาสถูกจับผิดหรือมีปัญหาได้ง่าย ซึ่งยังทายเหตุการณ์ได้ว่าผู้หญิงจะมีเรื่องอื้ออาว
ขึ้นในระดับโลกหรือประเทศก็เป็นได้ โดยเฉพาะผู้หญิงวัย 28-42 ปี หากบ้านหรือกิจการของอาคารใดหันหน้าทาง
ทิศเหนือหรือบ้าน อาคารที่ตกแต่งซ่อมแซมทางทิศเหนือโดยไม่มีฤกษ์ก็จะเกิดเรื่องร้ายข้างต้นได้ง่าย นอกจากนี้
ทิศสุรยังทับดาวพลังธาตุไฟ เกี่ยวกับชื่อเสียง ความสำเร็จในทิศตะวันตกเฉียงเหนือบางส่วนของทิศนี้ ดังนั้นบ้าน
หรืออาคารใดหันหน้าไปทางทิศนี้หรือหันหน้าทิศอื่นแต่ตกแต่งซ่อมแซมบ้านอาคารทิศนี้โดยไม่ดูฤกษ์ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่
อาศัยอาจมีอาการร้อนรนรุนแรงได้ง่ายจึงเกิดการขัดแย้ง เสียชื่อเสียงได้ รวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องไฟด้วย

ส่วนทิศแตกทับพลังดาวร้ายเบญจภูติจะอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยส่งผลร้าย เช่น การเงินมีปัญหา
เสียทรัพย์สินรุนแรง ลงทุนผิดพลาด รายจ่ายมาก คิดใหญ่เกินตัว ล้มละลาย ฟ้องร้อง คดีความ เสียชีวิต อุบัติเหตุ
โศกนาฏกรรม ป่วยหนัก ฯลฯ หากบ้านหลังใดหันหน้าทางทิศนี้ต้องระวังเป็นพิเศษโดยหลีกเลี่ยงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านในปีนี้ยกเว้นมีฤกษ์ที่ดี ส่วนบ้านหรืออาคารที่หันไปทางทิศอื่นก็ควรเลี่ยงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทิศนี้ของบ้าน
เพราะจะทำให้เกิดเรื่องร้ายดังกล่าวได้ซึ่งหากเป็นกิจการค้าขายที่อาคารหันทางทิศนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะปี
นี้อาจทำให้มีปัญหาต่างๆ ได้ง่าย สำคัญยิ่งพรรคการเมืองดังใดหันหน้าทิศนี้ ปี 2553 อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
พลิกผันได้

ทั้งท้ายด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในปี 2553 ความสัมพันธ์จะดีขึ้นเนื่องจากทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2553 หรือบริเวณกัมพูชานั้นเป็นพลังที่ดีในเรื่องอำนาจ การปกครอง คนช่วยเหลือสนับสนุน ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะดีขึ้นซึ่งอาจมีคนหรือองค์กรช่วยเหลือให้ดีขึ้นกว่าปี 2552 ส่วนบ้านอาคารหันหน้า
ทิศนี้ก็ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากผู้อื่นที่ดีเช่นกัน

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆ ของปี 2553 โดยทางศาสตร์จีนนั้นจะเริ่มปีนักษัตรชวหรือ 2553 ตั้งแต่วันที่
4 กุมภาพันธ์ 2553 และจะหมดปีวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งการคาดการณ์ที่งานข้างต้นเป็นการพิจารณาจาก
ภาพรวมใหญ่หากจะพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลนั้นจะต้องพิจารณาจากฮวงจุ้ยของบ้านและดวงของคนนั้น
เป็นหลักเอง หากดวงหรือฮวงจุ้ยดีไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามหรือเป็นอาชีพที่ไม่ดี ปีนี้ก็รุ่งเรื่องได้ สรุปคร่าวๆ ดูจาก
พลังธาตุไม้ปะทะธาตุทองนั้นจะต้องเตรียมตัวเจอกับความยุ่งยากมากมายในช่วงเวลาปี 2553 แน่นอน แต่ถ้าหาก
คนเราพยายามถึงที่สุดก็จะสร้างความสำเร็จและผ่านไปได้เช่นกัน M_H